

Nắm vững quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân, xuất phát từ tình hình đặc điểm xã hội Việt Nam và yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong từng thời kỳ cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của giai cấp nông dân trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ngay trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (2/1930) đã xác định phải "làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới chủ nghĩa cộng sản". Để thực hiện được mục tiêu đó trước hết phải "xây dựng Chính phủ công nông binh" và "thâu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân nghèo", "bỏ sưu thuế cho dân cấy nghèo". Như vậy, trong cách mạng giải phóng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định vấn đề nông dân và ruộng đất là một trong những vấn đề cốt lõi của cách mạng. Sự nghiệp giải phóng dân tộc chỉ có thể thắng lợi hoàn toàn khi giải quyết được vấn đề nông dân và ruộng đất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét vấn đề nông dân một cách toàn diện, nghĩa là không dừng lại ở vấn đề chính trị mà gắn liền với vấn đề kinh tế, vấn đề ruộng đất và kinh tế nông nghiệp. Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, khi xem xét về mặt chính trị của vấn đề nông dân là cơ sở để xây dựng khối liên minh công nông và trí thức, cơ sở để xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất trong kháng

## CHÀO MỪNG LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ VỚI NÔNG DÂN VIỆT NAM

# Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về nông dân vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

chiến chống Pháp. Sau khi giành được độc lập dân tộc, liên minh công nông trí thức là nền tảng của chính quyền, là công cụ sắc bén trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn khi đất nước được hoàn toàn thống nhất, Đảng, Nhà nước lãnh đạo toàn dân khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Nông nghiệp, nông thôn và nông dân vẫn là 3 nhân tố góp phần quan trọng đưa đất nước thoát khỏi cơn khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm đầu thập niên 80 để đổi mới đất nước. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), Đảng ta khởi xướng đường lối đổi mới toàn diện, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế, đưa nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất lớn, đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình mục tiêu về lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, trong đó chương trình lương thực - thực phẩm là quan trọng nhất nhằm đảm bảo lương thực cho xã hội và có dự trữ một phần. Từ những năm đầu thập niên 90, sản phẩm nông nghiệp nước ta dần dần chiếm lĩnh và khẳng định được vị trí trên thị trường quốc tế.

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với Nghị quyết 10 (ngày 5/4/1988) của Bộ Chính trị về chuyển đổi cơ chế quản lý nông nghiệp đã giao lại quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh cho người nông dân, đảm bảo lợi ích chính đáng và thúc đẩy người nông dân hàng hải tăng gia sản xuất để ích nước, lợi nhà. Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị cũng đã mở đầu cho sự phát triển ngoạn mục của nông nghiệp, nông thôn nước ta. Đây chính là sự vận dụng sáng tạo những luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nông dân vào hoàn cảnh thực tiễn Việt Nam, có tính đến xu hướng phát triển của thời đại.

Quan triết tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ: "Đối với giai cấp nông dân... tập trung sự chỉ đạo và các nguồn lực cần thiết cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển nông thôn; thực hiện tốt các chính sách về ruộng đất, phát triển nông nghiệp toàn diện, tiêu thụ



Nông dân xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả sản xuất với Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 31/5/1957). Ảnh tư liệu

nông sản hàng hóa, bảo hiểm sản xuất và bảo hiểm xã hội; phát huy lợi thế từng vùng, giúp đỡ vùng khó khăn; phân bổ dân cư nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm

an ninh quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Những điểm căn cốt của Nghị quyết Trung ương 7 khóa X đánh dấu sự đổi mới quan trọng trong nhận thức, tư duy của Đảng về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta

tiếp tục chỉ đạo cần tăng nhanh sản lượng và kim ngạch xuất khẩu nông sản, nâng cao thu nhập và đời sống nông dân; khuyến khích tập trung ruộng đất; phát triển trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp phù hợp về quy mô và điều kiện của từng vùng; đổi mới cơ bản phương thức tổ chức kinh doanh nông sản, trước hết là kinh doanh lúa gạo; thúc đẩy ứng dụng sâu rộng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nông dân, gắn với phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đã được Đảng và Nhà nước ta quán triệt, vận dụng trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, tư tưởng, chủ trương, đường lối, chính sách đó đã trở thành "kim chỉ nam" để Đảng ta xây dựng đường lối chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn.

Sau hơn 30 năm đổi mới, thực hiện tư tưởng cũng như mong ước của

Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nông dân gắn liền với phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tại Đại hội lần thứ XII, Đảng ta khẳng định, công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn có chuyển biến; nông nghiệp phát triển toàn diện hơn... Xây dựng nông thôn mới có nhiều tiến bộ. Yêu cầu trong giai đoạn này là cần phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu. Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái phát triển toàn diện, thúc đẩy ứng dụng sâu rộng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nông dân, gắn với phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đã được Đảng và Nhà nước ta quán triệt, vận dụng trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, tư tưởng, chủ trương, đường lối, chính sách đó đã trở thành "kim chỉ nam" để Đảng ta xây dựng đường lối chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn.

BAO TUYÊN GIÁO TÌNH YÚ

## Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc



Các cấp hội phụ nữ đa dạng hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Từ đây, chất lượng cuộc sống của hội viên được nâng cao, góp phần khẳng định vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Chị Nguyễn Thị Mỹ, thôn Hưng Tiến, xã Quang Bình (Kiến Xương) không có khả năng lao động, có một con gái 8 tuổi song hai mẹ con phải ở nhờ nhà anh trai. Nay được sống trong căn nhà mới xây khang trang, chị Mỹ phần khởi chia sẻ: Nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện, xã hỗ trợ xây nhà mới, tôi không còn phải đi ở nhờ nữa. Tôi cũng có điều kiện chăm lo cho con tốt hơn. Còn gia đình bà Trần Thị Hương, hội viên phụ nữ thôn Nguyễn Trãi, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) được Hội LHPN xã kết nối, tín chấp từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 20 triệu đồng để phát triển đàn dê. Bà Hương cho biết: Ngoài chăn nuôi dê, vợ chồng tôi cấy 6 sào lúa và 1 sào rau màu nên kinh tế cũng đủ dư dả hơn so với trước.

Đây chỉ là hai trong nhiều trường hợp được các cấp hội phụ nữ giúp đỡ, hỗ trợ những điều kiện thiết yếu như nhà và vốn để vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Chị Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng cuộc sống gia đình hội viên ấm no, hạnh phúc, các cấp hội phụ nữ đã tăng cường khai thác các nguồn vốn hỗ trợ chị em đầu tư phát triển sản xuất; đồng thời đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Đến nay, thông qua kênh của hội phụ nữ, đã có hàng trăm nghìn hội viên được vay vốn ưu đãi với số tiền hơn 2.000 tỷ đồng từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Ngoài ra, mô hình tiết kiệm tại chi hội được hơn 191 tỷ đồng, trong đó có hơn 101 tỷ đồng giúp hơn 36.600 hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hàng năm có từ 1.200 - 1.500 lao động nữ được tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, dạy nghề

để nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ, 100% hội phụ nữ cơ sở đã thực hiện hiệu quả ít nhất 1 loại hình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để vận động hội viên, phụ nữ tham gia. Đáng chú ý, tại xã Minh Lăng (Vũ Thư) là đơn vị làm điểm mô hình "Địa chỉ tin cậy cộng đồng" đến nay mô hình này vẫn được duy trì. Hội LHPN xã Minh Lăng cũng xây dựng và duy trì mô hình CLB "Gia đình hội viên phụ nữ không có người vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội" với 550 thành viên tham gia. Nhờ cán bộ hội tuyên truyền, hội viên nhận thức được việc xây dựng tổ ấm gia đình không thể xuất phát từ một phía, chị em đã tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình để hiểu và chia sẻ cùng mình.

Cùng với đó, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được triển khai sâu rộng, lồng ghép với các phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", có sức tác động mạnh mẽ trong việc hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Hàng năm, các cơ sở hội phụ nữ thêm gần 4.000 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình 5 không, 3 sạch". Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức các hội thi, tuyên truyền xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc thông qua hội thi ẩm thực, bữa cơm gia đình. Những sân chơi đó là cơ hội học hỏi, giao lưu, giúp phụ nữ thực hiện tốt hơn vai trò người bà, người vợ, người mẹ.

Thời gian tới, các cơ sở hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần giúp chị em tự tin, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, phát huy vai trò trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.

QUAN PHƯƠNG

## Lan tỏa phong trào thanh niên trong các trường học

Với nhiều hoạt động bổ ích, phong trào thanh niên trường học trên địa bàn tỉnh đã phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh, sinh viên (HSSV).

Một trong những phong trào sôi nổi nhất là phong trào thanh niên tình nguyện. Các hoạt động tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ... được đoàn thanh niên (ĐTN) các trường triển khai hiệu quả. Chi Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, năm học vừa qua, ĐTN các trường đã tổ chức được nhiều hoạt động tham gia bảo vệ môi trường; hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên và nhân dân; dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nông thôn; tham gia tổ chức sinh hoạt hè, xây dựng sân chơi, dạy bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em; tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; hiến máu tình nguyện...  
Đã 4 lần tham gia hiến máu tình nguyện nhưng Phan Đình Thiên, sinh

viên lớp K46E, Trường Đại học Y Dược Thái Bình xác định sẽ không dừng con số này. Em chia sẻ: Em biết có rất nhiều bệnh nhân cần máu để điều trị, vì vậy em mong những giọt máu của mình sẽ phần nào giúp đỡ họ. Với tinh thần sẻ chia, trong năm học 2019 - 2020, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, giáo viên của trường học trên địa bàn tỉnh đã hiến gần 2.000 đơn vị máu. Đây cũng là một trong những hoạt động tình nguyện tiêu biểu của ĐTN các trường học. Đặc biệt, trước diễn biến của dịch Covid-19, ĐTN các trường đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, HSSV nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh; đồng thời, tổ chức các hoạt động chung tay ngăn chặn dịch bệnh như: sáng tạo trong thiết kế các infographic, xây dựng các video clip tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên các trang

thông tin của đoàn, hội, phát tờ rơi tuyên truyền, vận động các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch; tặng khẩu trang, xà phòng, dung dịch rửa tay sát khuẩn, chế tạo mũ chắn giọt bắn, kính bảo hộ... Tiêu biểu, ĐTN Trường Đại học Thái Bình phát 5.000 khẩu trang cho HSSV; ĐTN Trường Đại học Y Dược Thái Bình trao 500 kính bảo hộ đến các nhân viên y tế; ĐTN Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình phối hợp cùng Khoa Dược sản xuất và phân phối nước rửa tay sát khuẩn. Sinh viên các trường Đại học Y Dược Thái Bình, Cao đẳng Y tế Thái Bình còn hàng hái tình nguyện lên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Theo chị Đinh Thị Hoàn, bên cạnh các hoạt động tình nguyện, phong trào thanh niên trường học được quan tâm phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Nhằm tạo môi trường và khuyến khích đoàn viên, thanh niên nghiên cứu

khoa học, ĐTN các trường đã chủ động tổ chức có hiệu quả các cuộc thi, hội thi, chương trình tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên; tổ chức bình chọn và trao giải thưởng cho HSSV tài năng trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong đó nhiều hoạt động phát huy ý tưởng sáng tạo của HSSV đã được tổ chức. Đoàn các cấp đã tổ chức nhiều chương trình, hội nghị hướng dẫn phương pháp học và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Nhiều sản phẩm sáng tạo ứng dụng chuyên môn vào thực tiễn của HSSV được phát triển, nhân rộng.

Cùng với đó, ĐTN các trường luôn nỗ lực xây dựng, phát huy chức năng của các câu lạc bộ, đội, nhóm có sở thích về thể dục thể thao, năng khiếu âm nhạc, học thuật của HSSV. Đây là cơ sở để các đoàn viên, thanh niên, HSSV trao đổi, trau dồi kiến thức, từ đó nâng cao chất lượng học tập, hoạt động. Trong các hoạt động tình nguyện tại chỗ của các trường, thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm cũng là nhân tố tích cực tham gia.

Với việc tổ chức các hoạt động tập trung đi vào chiều sâu, phong trào thanh niên trường học ngày càng có sự lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, HSSV tham gia. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, ĐTN các trường tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của đoàn viên, thanh niên, HSSV; khuyến khích có nhiều sáng kiến, phát minh trong quá trình học tập; đẩy mạnh phong trào tình nguyện.

PHƯƠNG CHI



Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình hiến máu tình nguyện.